

Kính gửi: Các đồng chí ủy viên Bộ Cảnh Sát,
Đồng kính gửi: Thủ Tướng và các Phó Thủ Tướng Chính Phủ.

Kính thưa các đồng chí,

Lâu nay tôi không có thông tin, mãi đến gần đây được các thành viên của Đội tình nguyện Võ Nguyên Giáp và hàng trăm ý kiến không đồng tình của các nhà khoa học, cán bộ và người dân khắp Bắc - Trung - Nam, tôi mới biết Bộ Cảnh Sát và Chính Phủ đã đồng ý cho Trung Quốc khai thác bauxit ở Cao Nguyên Trung Phần.

Nguy hiểm quá! Tôi cũng thấy nguy hiểm như mọi người đã đề cập: tàn phá môi trường sinh thái, xâm hại rừng nguyên sinh, nguy hiểm cho đời sống của đồng bào Thủ Tướng, lũ lụt cho các dòng sông phát nguyên học chảy qua Cao Nguyên Trung Phần, như hàng ngàn rớt xuống cho đời sống của người dân Nam Phần sống dọc hai bờ sông Đồng Nai, có thể như hàng ngàn các công trình thủy điện Miền Nam. Điều đáng lo ngại nhất là an ninh quốc gia.

Chúng ta đều biết Trung Quốc xây dựng căn cứ hải quân hùng mạnh ở Tam Á đảo Hoàng Hải Nam, nói chung ra là không phải để chống kẻ thù xâm lược nào, mà là để đưa Việt Nam và sông sảng chế độ thiển cận thối nát Trùng Quốc Sa của chúng ta, sau khi đã nhanh tay chiếm Hoàng Sa tay Chính quyền Việt Nam Cộng Hòa hồi năm 1974. Nay lại để Trung Quốc khai thác bauxit ở Cao Nguyên Trung Phần thì sẽ có năm, bảy ngàn học sinh mới tốt nghiệp công nhân hay quân nhân Trung Quốc đến cư trú và hoạt động tại đây, sẽ hình thành một "thủ trấn Trung Hoa", một "căn cứ quân sự" trên đất bàn chân của vô cùng xung yếu của chúng ta (vũ khí đưa vào thì không khó gì). Phía Bắc của ta, trên biển Trung Quốc có căn cứ hải quân hùng mạnh, phía Tây Nam của ta (Cao Nguyên) Trung Quốc có căn cứ lực lượng trang bị đầy đủ thì được lập, chế độ quy định mà chúng ta đã phải đi hàng triệu sinh mạng cùng xương máu sẽ như thế nào?!

Tôi muốn nói Trung Quốc muốn khai thác bauxite ở Cao Nguyên Trung Phần, như thế chế độ là lập khu quân sự tại các địa phương như Việt Nam rồi chiếm luôn như như ng và biên giới 6 tỉnh phía Bắc mà bây giờ theo Hiệp ước Biên Giới thì như vùng chiếm đóng đã hợp thức hóa thu được về họ. Vùng cao nguyên Trung Phần mà họ lập căn cứ để khai thác bauxite rồi đây sẽ ra sao. Hàng ngàn công nhân Trung Quốc làm việc tại đó chắc chắn sẽ là quân đội trá hình.

Về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, chúng ta có đầy đủ căn cứ lịch sử và pháp lý, còn Trung Quốc thì không. Về mà báo chí Trung Quốc đồng ý ra chúng ta, luôn công khai xí hai quần đảo đó là của họ. Quốc gia Việt Nam Trung Quốc (chính phủ) công khai công bố quy định như lập huyện Tam Sa. Trung Quốc có nhu cầu hành động rất công khai mà lại để để chúng ta im lặng

không đỏ a vỏ n đỏ ra công khai, thỏ t là vô lý. Chúng ta muỏ n sỏ ng hòa bình hủu nghỏ vỏ i Trung Quỏ c, tỏi cũng muỏ n thỏ . Nhỏ ng hủu nghỏ cũng phỏ i đỏ u tranh thỏch hỏ p đỏ bỏ o vỏ lỏ i ích chính đỏng cỏ a Tỏ Quỏ c ta. Nỏ u lỏnh đỏ o chỏ a tỏ n lỏn tỏ ng công khai thì cỏ đỏ báo chí, các nhà khoa hỏ c lỏ ch sỏ đỏ a ra chỏ ng lý, cỏ đỏ cho quỏ n chúng biỏ u tình hoà bình, phỏ n đỏ i khi lỏnh thỏ Quỏ c gia bỏ xâm phỏ m, không nỏn đỏ p đỏ i tình thỏ n yỏu nỏ c cỏ a hỏ .

Đàn hỏ ng các đỏ ng chí có quyỏ n, muỏ n làm gì cũng đỏ c, quyỏ t đỏ nh thỏ nào cũng đỏ c, nhỏ ng cũng nỏn quan tâm đỏ luỏ n, lỏ ng nghe nhỏ ng lỏ i phân tỏch lỏ i, hỏ i, phỏ i, trỏi mà suy nghĩ cân nhỏ c. Tỏ xỏ a đỏ n nay, đỏ triỏ u đỏ i nào cũng vỏ y, chỏ trỏ ng, chính sách ích quỏ c, lỏ i dân thì đỏ c dân lỏ ng hỏ , chỏ trỏ ng chính sách sai trỏi tỏ n quỏ c, hỏ i dân thì dân oán. Dân oán, mỏ t lòng tin thì khó yên đỏ n và thỏ nh vỏ ng đỏ c. "Quan nhỏ t thỏ i, dân vỏ n đỏ i", "vua cũng nhỏ t thỏ i, dân vỏ n đỏ i".

Thỏ a các đỏ ng chí,

Trên đây là nhỏ ng lỏ i nói thỏ ng, tâm huyỏ t cỏ a mỏ t đỏ ng viỏn già 70 tuỏ i Đỏ ng, đỏ gỏ n đỏ t xa trỏ i, mong đỏ c các đỏ ng chí xem xét.

Kính chào,

Nguyỏn Trỏng Vỡnh

Đỏ a chỏ : Sỏ nhà 23, Ngỏ 5, Phỏ Hoàng Tỏch Trỏ, Phỏ ng Kim Liỏn, Quỏ n Đỏ ng Đỏ, Hà Nỏ i
Nguyỏn Trỏng Vỡnh tác giỏ lá thỏ này là cỏ u Thiỏ u Tỏ ng, Chính y Quỏn Khu 4 miỏ n Bỏ c trỏ c
1975 và là cỏ u Đỏ i sỏ cỏ a Cỏ ng Sỏ n Viỏ t Nam tỏ i Bỏ c Kinh giai đỏ n 1974 -1989.